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1. Hvað hefur ráðgjafafyrirtækið Strategía fengið mörg verkefni frá Reykjavíkurborg og 
B-hluta félögum frá upphafi kjörtímabilsins og til dagsins í dag? 2. Hvaða verkefni eru það? 
3. Var þetta fyrirtæki með verkefni fyrir þessa sömu aðila á síðasta kjörtímabili? Ef svarið er 
já – hvað fékk fyrirtækið greitt samtals á árunum 2014 – 2018? 4. Er félagið að vinna 
verkefni fyrir Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu? Ef svarið er já – hvaða verkefni 
eru það og hver er áætlaður kostnaður við þau? 5. Hvað eru þetta mörg verkefni samtals og 
hvað hefur verið borgarð fyrir hvert verkefni fyrir sig tæmandi talið? Hér er líka átt við 
verkefni sem er ólokið? 6. Var gerð verðkönnun eða var farið í útboð áður en verkefnin fóru 
af stað? 7. Hvers vegna var þetta fyrirtæki valið fram yfir önnur sambærileg fyrirtæki?


